

## Mắt chút Kinh Nghiệm Về Bệnh Ung Thư

Tên: Thanh Hoàng

Địa chỉ: Ba, 25 Tháng 5 Năm 2010 15:16

---

Hãy cũng viết ra những gì bạn đã trải qua các bệnh tham khảo, có ích cho chính mình, thân nhân và bạn bè vì bệnh Ung Thư hiện diện trong tất cả mọi người, chỉ đợi chance là nó bùng phát.

Hoàng đã kinh qua một thời gian bệnh Cancer: gần 3 tháng dò tìm bệnh, 8 tháng trị chemotherapy, 1 tháng Radiotherapy, còn thời máu thì lia chia...vì y mà rớt 1.5 năm mới vượt qua khỏi.

Thời gian tìm bệnh cũng nhiều lắm vì có nhiều kỹ thuật đang dùng vẫn không đáng tin cậy như Ultra Sounds, Mammogram, Needle Biopsy: hỏi hỏi nói có thì chắc có bệnh, nếu nói không thì phải xét lại, vì lấy sample sai chỗ, vì xét thử quá condense...



Cũng trải bệnh Tiểu Đường, khi ăn cơm rất ít; trải bệnh mau đói, phải thêm bệnh cách làm Nem Chua (sau này mới biết làm Nem Chua có nhiều Hàn The), trải làm ăn thật ngon, nên ăn lại rồi...cũng thêm làm việc rất đa, lo toan nhiều việc, phiền não cũng bệnh...Cuối cùng rớt bệnh cũng là rất tự nhiên.

## Một chút Kinh Nghiệm Về Bệnh Ung Thư

T&#225;c Gi&#7843;: Thanh Hoàng

Th&#7913; Ba, 25 Th&#225;ng 5 N&#259;m 2010 15:16

---

Cũng vì bệnh, sau khi mổ, bệnh viên dạy cách meditation (tâm thiền), làm theo hướng dẫn; bệnh cũng nghĩ ra cái viết. Thiến này còn ai hỏi Đốc Ph, mình mang tiếng theo Đốc Ph mà chỉ biết gì cũng thốt uổng, ngày xưa đi học, đeo đầu riết con đòng khoa c, giờ đây xem ra cũng gần đót xa trở, cũng nên tìm hiểu Đốc Ph xem sao...th là con đòng " Hoàng và cõi Ph" bốt đót.

Khi phát giác ra bệnh, phẫu thuật và hóa trị (Radiotherapy), dùng thuốc tây rồi mổ nhớt lúc cho vào vài lọ, thuốc trộm vào gân máu (Chemotherapy), thuốc vào tủy là nngi đót.

Thống thì thuốc rồi mổ nhớt, chính nó cũng làm ngi bệnh suy yếu vì đót tính của bào ung thư là c sinh sản lia chia, nên thuốc c tìm bào nào đang sinh sản là thanh toán. T bào bình thống c a c th cũng đang sanh sản, nhng ít hỏi bào Ung Thư, nên sau khi vào thuốc l n đót u s b l màng bên trong mi ng, sau c 3 l n tóc r ng g n h t nh b nh ban, và ch m đ t kinh nguyệt (n u ngi i b nh còn tr đ i 43 tu i, sau khi ch m đ t tr li u s có kinh nguyệt tr l i).

Có ngi i yếu hỏi, có thể ch t ch sau 3 l n vào thuốc (c 2 tu n vào thuốc 1 l n). Bch Huy t c u và h ng c u cũng b tiêu đót r t r t nh u, do v y ngi i đang tr b nh tr nên xanh xao, vàng v t h n vì h ng c u xu ng quá th p, và ngi i b nh đ m c các ch ng b nh tr y n nh m khác vì bch c u cũng xu ng r t th p, do v y tr c khi vào thuốc, ph i đi th máu đ h đo h ng c u và Bch C u có xu ng quá t chng, thì ch thêm 1 tu n n a cho l i s c đ ready cho cu c "hành quân" k )

Nói chung khi thuốc vào, t c thì th y b n n, ói m a li n tù tì...thu c làm cho xi ng ni ng, làm te tua còn h n tr c khi cho thuốc. Ch duy có 1 hy v ng là nó kill giùm các bào ác tính y. Còn Radiotherapy, tu theo b nh n ng nh, cũng ph i làm hàng ngày kéo dài c tháng, m i ngày h chi u tia X vào ch 4 phút, và da s b burn đ n đ n. Bác sĩ này ph i tính toán r t hay đ tia Xch đ n ph n th t mà không đ n ph n x ng; b i vì thân mình không th ph ng, h ph i tính tia X đ n ph i đ ng theo hình cong c a c th. N u không chính xác, tia X s burn x ng và làm đ n x ng, có thể g y x ng.

**Tóm l i đ i v i ngi i b nh Cancer, có nh u vi c ph i chú ý, ph vào s tr li u c a bác sĩ:**

## Một chút Kinh Nghiệm Về Bệnh Ung Thư

T&#225;c Gi&#7843;: Thanh Hoàng

Th&#7913; Ba, 25 Th&#225;ng 5 N&#259;m 2010 15:16

---

1/ Không cho thêm vào ngũ cốc i ngũ cốc t ở Cancer nữa:

1/Hàn The (làm dòn, dai thực ăn bình thường) nên xem lại các món có nó như thực Nem Chua, Nem Nướng...check lại xem trong ngũ cốc ăn bình thường như bánh trắng, bánh phồng, mì...hãy có cho thêm chăng?

2/ Sau này hàng Trung Quốc bắt các nước phát giác có rất nhiều chất gây hại sức khỏe, như t là Ung Thư, có ngũ cốc t ngũ cốc a chất gây Cancer 5000 lần hơn bình thường! Có cả list ngũ cốc hiều nước t ngũ cốc không thể dùng! nếu k nên dùng ngũ cốc t ngũ cốc a Singapore, Nhật, Đức

3/Thực phẩm nướng cháy không nên ăn, chất béo cháy cũng là nguyên nhân gây bệnh. Tránh xa tia Microwave, khi xài oven nên đứng xa dù hoặc bởo window của nó không leaking các tia.

4/ Không ăn thực phẩm như thực bò, thực heo, nên ăn thực trồng như thực gà, như tránh ăn cánh gà, vì nếu đây ngũ cốc nuôi hay chích hormone cho gà mau lớn, mau bán...đó c Nói chung bớt thực, thêm rau củ.

5/Tránh chất béo, tránh quá nhiều đường, 2 thực này t bào Ung Thư là thích.

6/Người gọt có nhiều tia t ngoài UV cũng làm ung thư da, đường t ngũ cốc xài cream thực ngũ cốc là OK, rồi ra phồng ngũ cốc (đó thêm vitamin D) ( là phân tử có 3 nguyên tử Oxygen) trên bề mặt quy định t ngũ cốc 1 lít to, do khí thực của các nước phát triển kinh tế, quá nhiều nhà máy phun ì xèo khói, có nhiều carbonic bay lên làm phá vỡ phân tử Ozone che chắn y!

Thực phẩm trong siêu thực cũng bở nhiều chất thực hại = chất bởo qu (preservatives), cũng không t, ăn và uống các thực trái cây rau củ t nhiên không qua bình thường, đó dành lâu v n t h n.

(chuyên đề n đây là h t m c của mình, nếu nói xa hơn, trái cây rau củ, ngũ cốc t ngũ cốc cũng b

## Một chút Kinh Nghiệm Về Bệnh Ung Thư

T&#225;c Gi&#7843;: Thanh Hoàng

Th&#7913; Ba, 25 Th&#225;ng 5 N&#259;m 2010 15:16

---

phân bón hoá học, thuốc trừ sâu b...đ cho ra hoa quả tươi tốt, đẹp mùa, giữ lâu không hỏng khi bán...). [Hỏi đó thầy dân tây phương thì trồng rau trái, làm sao họ chịu khó đôn thì ra là vậy: số Ung Thư quá chông chông!]

7/ Có những người làm trong phòng thí nghiệm, cũng nên lưu ý có nhiều hoá chất gây ung thư gọi là Carcinogen.

8/ Thầy mà mình ít lưu ý là tránh mua nhà gần các vùng điện cao thế, nơi đó nhà rở hỏng, VN ta thích rở, không để ý việc nguy hiểm vô hình, âm thầm!

9/ Một thầy không ai biết là có những vùng, phía dưới có chất phóng xạ (tia phóng xạ vào người thì số bệnh tăng hẳn cả bào này qua cả bào khác), thầy đi tới chất phóng xạ lúc nào cũng phát ra nào ai biết được! chuyện này đành xì cho trời đi thôi, nói cho đỡ vậy mà.

(Thầy ra sinh viên đi học, có bài vật lý cũng học về chất phóng xạ, có khi chớa học lý thuyết đã cho thầy tập, học đã đến dùng kẹp giấy nó, mà rớt thì rớt lui, có khá nhiều sinh viên cũng thò tay bóc nó mà không biết tập kẹp tập xúc càng nguy cơ Ung thư !)

Có nhiều phương pháp tìm bệnh phổi như chất phóng xạ để biết chất nào tìm người, chất nào đang bệnh Ung Thư...nh là làm MRI, học chính là dùng rất ít chất phóng xạ, sau đó cho nằm dài trong 1 máy to, giữ im lìm như khúc gỗ trong suốt thời gian máy rà để đo đến chân để tìm xem có Ung Thư chất nào! Khi bệnh Ung Thư mà nghe cho thêm phóng xạ vào là lo lắm, những học bệnh để m là dùng rất nhiều không gây bệnh! đành vậy thôi!!)

## 2/ Dùng các dược liệu:

Chống Ung Thư là chống các gốc tự do, free radical, uống 3 vitamin cần kết hợp là (A+C+E) để chống các gốc tự do vậy.

a/ Thầy có khả năng chống Ung Thư và kháng trùng, tạo thêm kháng thể, vì trừ Ung Thư nên dùng liệu khá hơn bình thường, có thể dùng rượu Tỏi (2 củ tỏi xay cho vào 200 ml rượu), mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 1 muỗng canh.

b/ Cabbage = Củ cải bắp: dùng máy Extractor, số rút nước, bỏ xác, mỗi bắp củ có thể rút ra 500ml, mua vài bắp rút ra để nhiều hơn, mỗi ngày uống 250 ml hay 1 ly.

c/ Măng Tây, broccoli

d/ Chống Ung Thư là chống các gốc tự do, free radical, uống 3 vitamin cần kết hợp là (A+C+E) để chống các gốc tự do vậy, các vitamin này có thể mua ở dạng tablet hay mình có thể xây sinh tố uống rất hiệu quả, có lần xem TV thấy 2 ông bà uống 3 tháng hết bệnh: họ xây cam, bôm, cà chua, cabbage, cà rốt...

## Một chút Kinh Nghiệm Về Bụng Ung Thư

T&#225;c Gi&#7843;: Thanh Hoàng

Th&#7913; Ba, 25 Th&#225;ng 5 N&#259;m 2010 15:16

---

e/ Có thể xây Lô Hôi và bổ thêm 1 muỗng ng Mút Ong để cõ thõ khoõ hõn, thêm kháng thõ.

### Giõ thân khoõ mõ nhõ, tâm an vui:

1/ *Tõp thõ dõ c, massage* cho máu chõ y đõ u hoà, cho các chõ t õn uõ ng trên phõn phõ i đõ y đõ cõ thõ.

Kèm theo thõ theo kiõ u thõ bõ ng đõ thêm tõ i đa oxygen và thõ i toàn võ n carbonic.

Thõ bõ ng là bõ t đõ u thõ ra trõ c, khi thõ bõ ng hóp tõ tõ , cách mô sõ kéo lên, khí sõ lùa ra hõ t, sau đó hít vào tõ tõ , cách mô kéo xuõ ng, buõ ng phõ i sõ to ra, chõ a nhiõ u không khí hõ n, đõ n khi hõ t hít vào thêm đõ c, ngõ ng 1 chút đõ áp lõ c này sõ làm sõ trao đõ i khí hiõ u quõ , oxy vào máu, carbonic thõ i ra phõ i, và sau đó thõ ra, cõ thõ mà làm.

Thõ bõ ng có thõ thõ c hiõ n lúc nào cũng nên, ngay cõ trõ c khi ngõ cũng sõ cho giõ c ngõ sõ ng khoái không mõ ng mõ

2/ *Tâm an vui*: Ngõ õ i bõ nh Ung thõ , thõ õ ng không là ngõ õ i èõ õ t, rõ t active, nên đôi khi làm quá sõ c cõ a mình, và lõ m khi cũng rõ i vào stress...khi bõ nh không làm gì đõ c lõ i xuõ ng tinh thõ n, buõ n rõ u, lo âu...: nhõ ng thõ này sõ làm bõ nh tõ ra; cho nên phõ i giõ tinh thõ n võ ng chõ i, chõ p nhõ n viõ c gì đõ n cõ đõ n, nõ u cõ n tõ p Thiõ n cũng là cái lõ i không nhõ ng cho sõ c khoõ mà còn cho tinh thõ n, và xa hõ n nõ a là cho tâm linh.

Chính cái thõ sõ là trung gian giõ a thân và tâm linh, khi biõ t đõ u hoà hõ i thõ đõ n nhõ nhõng, cũng là làm cho tâm thanh thõ n, sõ đõ u hoà hai hõ thõ n kinh Trõ c Giao Cõ m và Đõ i giao Cõ m sõ làm mõ ch máu mõ rõ ng đõ máu đõ n nuôi tõ bào thõ n kinh đõ y đõ , rõ i làm tâm yên bình và sõ có thêm đõ o lõ c, khiõ n tâm không chao đõ o trõ c nhiõ u tình huõ ng, và khi gõ n võ i đõ o, sõ chõ t nõ u đõ n sõ không còn gì đáng sõ , nhõ ng cũng trong cái không còn sõ chõ t õ y cũng là chõ có thõ còn sõ ng.

Nói chung bõ nh Ung Thõ phát giác càng sõ m càng có cõ hõ i sõ ng sót, chõ nó phát tåt (di căn) qua chõ mõ i là không thuõ c trõ cho nên tõ lúc không bõ nh, nên biõ t đõ sinh sõ ng hõ u ngõn ngõ a.

H viõ t 1 lèo và gõ i nên khó đõ y đõ nhõ ý, nhõ ng cũng tõ m đõ cho ngõ õ i cõ n nó.

Viõ t dài, thõ õ ng sau khi gõ i dĩ mõ i phát giác trõ t vài lõ i chính tõ , võ y xin các bõ n miõ n chõ p nhõ.

Các bõ n có thõ chuyõ n cho bõ t cõ ai cũng là đõ u nên làm, vì may ra có thõ giúp nhõ ng ngõ õ i

## Một chút Kinh Nghiệm Về Business Ung Thư

Tên: Thanh Hoàng

Địa chỉ: Ba, 25 Tháng 5 Năm 2010 15:16

---

Chưa bao giờ không biết.

*Thân ái*